

Không phải ngẫu nhiên mà hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 huyện Kiến Xương vừa tổ chức đã chiếm trọn tình cảm của những người tham dự. 8 thí sinh được lựa chọn có 8 phương pháp khác nhau để mang đến những trải nghiệm thú vị, mới mẻ cho người nghe. Với chất giọng nhẹ, truyền cảm, đồng chí Lương Thị Hoài, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Quang Lịch đã mở đầu bài giảng của mình bằng sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam ở đảo Gạc Ma năm 1988. Với lối dẫn dắt tự nhiên đan xen giữa quá khứ và hiện tại một cách có chủ ý kết hợp với những tư liệu của trận chiến đấu năm xưa đã làm tan chảy mọi trái tim khi đề cập đến chủ quyền của Tổ quốc. Kết thúc bài giảng, niềm tự hào dân tộc được khơi dậy từ trong sâu thẳm mỗi người, ai cũng hiểu rằng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Có biệt danh "người lạ" bởi giọng nói rất lạ nhưng Thượng úy Bùi Đình Chính lại chọn cho mình chủ đề không hề lạ. Chỉ xoay quanh việc chấp hành nền nếp, kỷ luật nhưng đã được lồng ghép, biến tấu thành những câu chuyện hài hước, dí dỏm, sâu sắc khiến người nghe không khỏi giạt mình vì thấy ở đâu đó trong câu chuyện có bóng dáng mình.

Trong hội thi với những cung bậc cảm xúc, đồng chí Bùi Thế Dân, Trưởng ban Tuyên giáo

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Nhìn từ một hội thi



Huyện ủy Kiến Xương chia sẻ: Kinh nghiệm 30 năm làm công tác tuyên giáo là chưa đủ, trong thời đại ngày nay phải biết kết hợp hài hòa giữa năng lực, trình độ và công nghệ mới có thể chuyển tải được thông điệp chính trị. Bởi nhận thức của lực lượng dân quân, tự

vệ trong thời đại công nghệ 4.0 đã khác. Trong dòng chảy thông tin đa chiều, để khơi dậy được ý thức chính trị đã khó, làm cho nhận thức đúng, lực, trình độ và công nghệ mới có thể chuyển tải được thông điệp chính trị. Bởi nhận thức của lực lượng dân quân, tự

thức khác nhau; nếu không biết chọn phương pháp để chuyển tải thì mọi người sẽ làm việc riêng hoặc sử dụng điện thoại trong giờ học. Thượng tá Bùi Minh Thắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Từ nhận thức đúng vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác giáo dục

chính trị nên trong 2 năm trở lại đây, bên cạnh các chuyên đề cơ bản, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị soạn gần 15 chuyên đề bổ trợ. Các nội dung giáo dục tập trung quán triệt quan điểm, tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy địa phương. Qua học tập, giáo dục đã định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những diễn biến phức tạp, đa chiều hiện nay và kết quả hội thi đã phản ánh thực chất nội dung này.

Dấu kết quả hội thi đã phản ánh đúng thực chất công tác giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương trong thời gian qua song thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn có những mặt cần rút kinh nghiệm, một, hai thí sinh vẫn nhầm hội thi cán bộ giảng dạy chính trị là hội thi báo cáo viên; cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề chưa sâu, kỹ năng sử dụng phương tiện có mức độ làm cho người nghe chưa hiểu hết ý nghĩa của bài giảng; thí sinh chưa áp dụng nhiều tình huống của công nghệ thông tin trong bài giảng. Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 huyện Kiến Xương kết thúc trong những tràng pháo tay giòn giã. Ban tổ chức, ban giám khảo đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba. Người chiến thắng sẽ đại diện cho cán bộ chính trị Ban CHQS huyện tham gia hội thi cấp tỉnh và cấp quân khu.

THÀNH ĐỒ (Bộ CHQS tỉnh)

Chủ thuê bao di động đổ xô đi đăng ký thông tin cá nhân

(vietnamplus.vn) Theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, người dùng đăng ký số điện thoại phải cung cấp đầy đủ thông tin về giấy tờ tùy thân, đặc biệt là "hình chụp chân dung chính chủ".



Rất đông khách hàng đến đăng ký tại điểm giao dịch của các nhà mạng gây ra tình trạng quá tải, thậm chí khách hàng phải thực hiện việc đăng ký bên ngoài điểm giao dịch.



Vi quá đông nên yên xe máy cũng trở thành bàn đăng ký thông tin thuê bao.



Do số lượng khách hàng đến đăng ký quá lớn, MobiFone thông báo sẽ không khóa thông tin khách hàng sau ngày 24/4/2018 theo Nghị định số 49, khách hàng có thể quay lại cửa hàng vào lúc khác để cập nhật thông tin của mình.



HÀ DUNG

Hiện tại đang trong thời điểm giao mùa xuân - hạ, thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho vi rút gây cúm và các bệnh đường hô hấp phát triển. Vì vậy, nếu bị cúm và các bệnh về đường hô hấp, mọi người không nên chủ quan. Hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, đúng cách, tránh tình trạng bệnh diễn biến nặng dẫn đến tử vong.

Từ đầu tháng tư đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 2 trường hợp nghi bị bệnh cúm và bệnh về đường hô hấp dẫn đến diễn biến suy hô hấp nặng, viêm phổi và tử vong. Cả 2 trường hợp đều là nam, 1 người 30 tuổi đến từ xã Quang Minh, huyện Kiến Xương, 1 người 44 tuổi đến từ xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương. Hai người đều có biểu hiện bệnh 4 ngày trước khi trở nặng và tử vong với triệu chứng là sốt, ho, tức ngực, khó thở, buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi song không kịp thời đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Khi bệnh nặng, người bệnh mới đi bệnh viện khám và được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì bệnh đã biến chứng. Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu song do bệnh quá nặng, bệnh nhân nhanh chóng hôn mê và tử vong. Trong đó, 1 người được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nghi do cúm ARDS; 1 người chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng và có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm A H1pdm09.

Không chủ quan với bệnh cúm và bệnh đường hô hấp



Lấy máu xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Bác sĩ Phạm Thị Thu Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho biết: Ngay khi có thông tin về ca bệnh tử vong, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, trạm y tế tổ chức các biện pháp chống dịch như điều tra dịch tễ học có liên quan đến bệnh nhân; giám sát những trường hợp có triệu chứng tương tự; phối hợp với cán bộ thú y

trên địa bàn huyện, xã điều tra bệnh trên gia súc, gia cầm trong khu vực; phun hóa chất CloraminB xử lý môi trường khu vực dân cư và hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh. Bác sĩ Thanh cũng cho biết: Do đang trong thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, thời tiết lúc lạnh, lúc nóng, lại nồm ẩm, thuận lợi cho vi rút phát triển, khiến nhiều người mắc bệnh,

đặc biệt là những người sức đề kháng yếu như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Song có một thực tế là nhiều người dân còn có tâm lý chủ quan với bệnh cúm và các bệnh đường hô hấp như đau họng, ho, sốt, khó thở... bởi cho là bệnh nhẹ, bệnh thông thường. Vì vậy, họ thường chủ quan không đến cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách, đủ liều mà để bệnh tự khỏi hoặc tự mua thuốc về điều trị tại nhà. Cũng do chủ quan không đến cơ sở y tế mà tự điều trị tại nhà nên bệnh dễ trở nặng do không được xác định đúng bệnh và tư vấn điều trị. Đáng tiếc như 2 trường hợp tử vong nói trên khi có biểu hiện bệnh đã không đến trạm y tế xã để được khám và tư vấn, điều trị đúng cách. Đến 3 ngày sau, khi bệnh nặng mới đến bệnh viện khám và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa dân cư và hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh. Người ra, do bệnh cúm có khả năng lây truyền nhanh và dễ lan rộng, nếu người mắc bệnh không đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị và được cán bộ y tế tư vấn cách phòng tránh lây lan, vì

vậy thường làm lây truyền bệnh sang những thành viên khác trong gia đình và cộng đồng qua tiếp xúc sinh hoạt hàng ngày, để tạo thành dịch lớn. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo: Nếu bị cúm và mắc các bệnh đường hô hấp với các biểu hiện đau đầu, sổ mũi, ho, sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, tức ngực, mọi người không được chủ quan. Hãy đến ngay các cơ sở y tế như trạm y tế xã, trung tâm y tế, bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám, kê đơn, tư vấn điều trị kịp thời. Khi bị bệnh, người bệnh nên tránh đến nơi tập trung đông người, tránh tiếp xúc gần và nên đeo khẩu trang khi nói chuyện, che miệng khi ho, hắt hơi để phòng lây lan cho người khác. Mọi người cũng cần chú ý và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể; bảo đảm vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Giữ ấm cơ thể, tích cực luyện tập thể dục thể thao, sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý; tăng cường dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, bổ sung vitamin; hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Hiện bệnh cúm đã có vắc-xin phòng bệnh, mọi người nên chủ động tiêm phòng để tránh mắc bệnh và giảm ảnh hưởng khi có dịch bệnh xảy ra.

TUỔI TRẺ HƯNG HÀ Chung tay bảo vệ môi trường

Cùng với việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp, trong những năm qua, Huyện đoàn Hưng Hà đã tổ chức nhiều hoạt động có thể, thiết thực, khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường (BVMT) xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà Đinh Thị The cho biết: Xác định công tác BVMT là hoạt động trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nên ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ sở đoàn. Theo đó, các cấp bộ đoàn trong huyện đã tuyên truyền rộng rãi công tác BVMT trong ĐVTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, góp phần hình thành nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường cho thanh thiếu niên. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Huyện

đoàn đa dạng hóa các hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn; dựng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu; phát hàng nghìn tờ rơi, sách mỏng đến các chi đoàn. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn các cấp lồng ghép nội dung tuyên truyền BVMT vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt măng non, chương trình văn nghệ... thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN, đội viên tham gia. Chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Đồng thời, cụ thể hóa nội dung của chương trình thành các chỉ tiêu để đánh giá thi đua hàng tháng, hàng quý.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, song song với công tác tuyên truyền BVMT, các cấp bộ đoàn trong huyện triển khai hiệu quả việc tổ chức các hoạt động tình nguyện như: phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác

Hồ"; duy trì phong trào "Ngày chủ nhật xanh"; ra quân vệ sinh môi trường nhân các dịp lễ, tết, ngày Môi trường thế giới... với các phần việc cụ thể như: trồng cây xanh, phát quang bụi rậm; vệ sinh cơ quan, trường học, nghĩa trang liệt sĩ; ra quân xử lý các điểm tập kết rác tự phát, vận động nhân dân địa phương tham gia xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường... Hiện các cơ sở đoàn, hội, đội trong toàn huyện đã triển khai và đảm nhận trên 400 công trình, phần việc thanh niên; gần 300 chi đoàn, chi hội đảm nhận và cắm biển phần việc thanh niên tham gia BVMT, bảo đảm an ninh trật tự. Duy trì các công trình vườn cây thanh niên, bồn hoa thanh niên ở các trường học, cơ quan, đơn vị. Trong tháng Thanh niên 2018, 100% cơ sở đoàn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tham gia xóa các điểm đen về

môi trường, trồng cây xanh, chỉnh trang, tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp với hơn 2.000 ngày công lao động; đảm nhận 226km đường nông thôn vệ sinh môi trường; trồng 1.500 cây bóng mát, cây lấy gỗ; tổ chức quyên góp, hỗ trợ 39 hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn mô hình thanh niên xung kích, tình nguyện khơi thông dòng chảy BVMT, chăm sóc vườn cây thanh niên, trồng cây xanh của Đoàn Thanh niên các xã Duyên Hải, Hồng Minh, Đoàn Hùng, Liên Hiệp, Tân Hòa; mô hình thanh niên đảm nhận thu gom, xử lý bãi rác tập trung của Đoàn Thanh niên các xã Độc Lập, Hồng Minh, Minh Khai; ra quân vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ của Đoàn Thanh niên các xã Thống Nhất, Đông Đô, Hồng An.

Để hoạt động xung kích BVMT trong thanh niên đạt hiệu quả cao, thời gian tới, các cấp bộ đoàn huyện Hưng Hà tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, vận động ĐVTN và

nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế gắn với BVMT; chương trình nước sạch vệ sinh môi trường gắn với đời sống trong lao động sản xuất, kinh doanh. Vận động ĐVTN

tiết kiệm điện, nước, trồng nhiều cây xanh, thu gom các loại rác góp phần giữ gìn cảnh quan, BVMT; phát động phong trào toàn dân BVMT, xây dựng xã, thị trấn, tổ dân phố đạt chuẩn

về môi trường gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và phong trào xây dựng nông thôn mới.

ĐỨC DUNG

